

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

..1 60412279

Date : • 1 S.A. 2560

Page :

๖

No :

‘ซีออยล์’ รุก ‘ซีแอลเอ็มวี’ ดันรายได้

กรุงเทพธุรกิจ • “ซีออยล์” ทุ่มงบ 1-2 พันล้าน ขยายธุรกิจเทรตดิ่งน้ำมัน รุกเจรจาลูกค้า ซีแอลเอ็มวีเพิ่ม 2-3 ราย เพิ่มยอดขายน้ำมัน พร้อมมองหาโอกาสเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน คาดสรุปเหตุเพลิงไหม้ โรงงานในนิคมอมตะใน 2 เดือน รับสูญกำไร เดือนละ 3 ล้าน

นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEOIL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมใช้ งบลงทุนปีหน้า ราว 1,000-2,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายตลาดธุรกิจเทรตดิ่งน้ำมันและ ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง เสร็จจากลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มเติม 2-3 ราย คาดว่า การเจรจาจะสำเร็จในปีหน้า และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มยอดขายน้ำมัน และผลักดันให้บริษัทกลับมามีกำไร

“บริษัท คาดว่าสัดส่วนรายได้ธุรกิจ เทรตดิ่งน้ำมันในประเทศและต่างประเทศ

จะขยับเป็น 50 ต่อ 50 จากปัจจุบันในประเทศ มีรายได้ 80% และต่างประเทศ 20% โดย ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท ไม่รวม กับธุรกิจชุดเจาะฯ สัดส่วนรายได้หลักราว 90% มาจากธุรกิจเทรตดิ่งน้ำมัน, ธุรกิจผลิต ไฟฟ้า (โซลาร์รูฟท็อป) ราว 2-3% และธุรกิจ บริการจัดหาอาหารและวัตถุดิบ ราว 5-7%” น.ส.นรีชา กล่าวและว่า

บริษัท ยังศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ ที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ที่เป็นธุรกิจใหม่เพิ่มเติมในอนาคต จากปัจจุบัน บริษัทที่เข้าไปซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ประมาณ 9-10 เมกะวัตต์ สามารถรับรู้รายได้ทันทีประมาณ 2 ล้านบาท ต่อเดือน

บริษัทจะมุ่งไปที่การเข้าซื้อกิจการธุรกิจ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ดำเนินการ ผลิตแล้วเพื่อรับรู้รายได้ทันที เช่น พลังงานลม

ชีวมวล เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของ ภาครัฐที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวไม่ต่ำกว่า 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจ พลังงานทางเลือกเป็น 50% ธุรกิจเทรตดิ่ง น้ำมันเหลือ 50% เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ คาดว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะยังขาดทุน เนื่องจากธุรกิจชุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบ ที่ตกต่ำแม้ว่า ปัจจุบันราคาน้ำมัน จะปรับขึ้นมาอยู่ระดับ 50-60 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล แต่ที่ผ่านมาลดลงไปอยู่ที่ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร ประธานกรรมการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ รถบรรทุกน้ำมันดีเซล ภายในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด หรือ SOC ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ SEOIL ขณะนี้บริษัท หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ 28 พ.ย.2560 เพื่อให้ทางการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ เพลิงไหม้ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

คาดว่า การหาสาเหตุและใช้เวลา ในการปรับปรุงซ่อมแซมน่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน หรือ 2 เดือน ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวส่งผลให้ขาดทุนเดือนละ 3 ล้านบาท รวมเป็น 6 ล้านบาท หรือ กระทบกำไรราว 1-2% ไม่กระทบต่อ รายได้หลักของบริษัทที่มาจาก การซื้อขายน้ำมันกลางทะเล

ทั้งนี้ บริษัท พร้อมดูแลและ รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมด เบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ได้นำส่งไปยังโรงพยาบาลวิภาวดีรามและ ปลอดภัยแล้ว ส่วนรถบรรทุกน้ำมัน เสียหาย 2 คัน ขณะที่โรงงานและ สำนักงาน ไม่ได้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัท มีวงเงินประกันครอบคลุมอยู่